

Vị Xuyên, ngày 23 tháng 12 năm 2022

**THƯ NGỎ**  
**kêu gọi ủng hộ “Tết Nhân ái”- Xuân Quý Mão năm 2023**

**Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên.**

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vị Xuyên kính gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc tới quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm... Trong những năm qua, huyện Vị Xuyên luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, đây không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ phát triển quan trọng mà đã trở thành một phong trào rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện chung tay thể hiện. Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ đã làm cho đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa càng thêm khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 28.74%, hộ cận nghèo còn 16.37%, trong đó có rất nhiều người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và của xã hội.

Hưởng ứng Phong trào “**Tết Nhân ái**” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Xuân Quý Mão 2023 đang tới gần, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, đề “Người người đều có Tết, nhà nhà đều có Tết”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Xuyên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân hãy chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền hỗ trợ nguồn lực giúp đỡ cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn trong huyện được đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ, đầy đủ hơn. Nghĩa cử Nhân ái đó sẽ có một ý nghĩa thiết thực, lan tỏa những hành động cao đẹp trong cộng đồng.

Mọi sự đóng góp và ủng hộ của các tập thể và cá nhân xin gửi trực tiếp về **Hội chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên** hoặc qua số tài khoản của Hội chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên: **8206201002190** tại Ngân hàng Agribank huyện Vị Xuyên.

Trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự quan tâm, chung tay của các quý cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đối với phong trào “**Tết Nhân ái**” của Huyện Vị Xuyên..!

**TM. ỦY BAN MTTQ HUYỆN**  
**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Thị Thanh Huyền**

